



HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

NÉT MỚI TRONG VẬN ĐỘNG, THU HÚT người tham gia hiến máu

Với trên 6.000 đơn vị máu thu nhận từ hiến máu tình nguyện (HMTN) trong 6 tháng đầu năm nay, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Đóng góp vào thành công đó có sự đổi mới trong công tác vận động, thu hút người tham gia hiến máu.



Thái Thụy đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

Không chỉ dẫn đầu trong phong trào HMTN năm 2016 với gần 800 đơn vị máu thu nhận được, 6 tháng đầu năm 2017, huyện Thái Thụy lại có thêm sự bứt phá trong việc thu hút người tham gia hiến máu. Trong ngày hội HMTN đợt 1, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện đã tiếp hơn 800 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được trên 600 đơn vị máu, vượt 140% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo ông Lê Văn Chung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện: Có được kết quả trên là nhờ công tác tuyên truyền được đổi mới và đa dạng hóa bằng nhiều hình thức. Ngoài lồng ghép nội dung về mục đích, ý nghĩa cũng như sự cần thiết của việc hiến máu cứu người thông qua hội nghị của các đoàn thể như phụ nữ, nông dân, chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, của ban tuyên giáo, phòng y tế và hiệu trưởng các trường; cấp địa thông tin về hiến máu cho 48 xã, thị trấn và phát trên đài truyền thanh các cấp, gần đây, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động tới tất cả các xã. Việc tuyên truyền được thực hiện trước khi diễn ra ngày hội



Máu hiến tặng từ cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

hiến máu từ 20 ngày tới 1 tháng. Gần ngày hội hiến máu, xe lưu động lại tiếp tục tuyên truyền để tạo khí thế cho phong trào. Hướng ứng phong trào, học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện tổ chức đạp xe, treo cờ, băng biển truyền tải thông điệp hiến máu. Do có sự sâu sát từ huyện tới cơ sở nên phong trào HMTN lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của người dân. Trong lực lượng tham gia HMTN đã xuất hiện nhiều cặp

vợ chồng nông dân và các sự thấy lần đầu hiến máu. Thành công của Thái Thụy đã cổ vũ phong trào HMTN của tỉnh. Hiện nay, để khắc phục tình trạng thiếu máu đặc biệt là sinh viên các trường cao đẳng, đại học nghề học, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã chuyển hướng về các địa phương nhằm huy động sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Song, nhận thức về HMTN của người dân, đặc biệt là người dân

không thôn có lúc, có nơi còn hạn chế. Vì thế, để thu hút người dân tham gia hiến máu, ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp xác định trước tiên phải giúp họ hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cho máu và nhận thức được hiến máu không có hại mà còn có lợi cho sức khỏe nếu tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Cùng với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các đoàn thể, đơn vị lồng ghép trong các hội nghị, buổi nói chuyện chuyên đề, đổi mới cách thức tiếp cận, vận động người dân tham gia HMTN, nhiều đơn vị đã đăng tải thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm HMTN trên các mạng xã hội. Nhờ đó, nhiều người đã biết và tìm đến tham gia. Bên cạnh đó, các lớp tập huấn cho cán bộ, đoàn viên, những người trực tiếp vận động người dân tham gia HMTN cũng thay đổi. Không còn tình trạng trên giảng dưới ngồi nghe thụ động, nay đã đổi mới cách thức thể hiện nội dung thông qua các slide power point sinh động và trao đổi, đối thoại trực tiếp. Nội dài cánh tay xuống cơ sở để bám nắm và tuyên truyền cho người dân tại các địa phương, năm 2017, ban chỉ đạo vận động HMTN cấp xã ở nhiều nơi được thành lập. Việc thành lập ban chỉ đạo vận động HMTN cấp xã đã đưa công tác tuyên truyền phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Trung bình mỗi tháng các bệnh viện trong tỉnh cần khoảng 1.000 đơn vị máu. Vì thế, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã xây dựng kế hoạch cho từng tháng, chỉ đạo ban chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường tổ chức hoạt động hiến máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu máu. Năm 2017, toàn tỉnh phân đấu thu nhận khoảng 12.000 đơn vị máu. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới cách thức vận động, thu hút người tham gia hiến máu, ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng nhằm tôn vinh kịp thời những người hiến máu nhiều lần và các gia đình có nhiều người tham gia hiến máu.

HOÀNG LANH

QUỲNH PHỤ

Tích cực chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đang đến gần, cùng với các địa phương trong tỉnh, các trường THPT trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đang tích cực ôn luyện cho học sinh, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đạt kết quả cao.



Học sinh Trường THPT Quỳnh Côi trong giờ ôn tập.

Toàn huyện Quỳnh Phụ có 6 điểm thi tại các trường: THPT Quỳnh Côi, THPT Quỳnh Thọ, THPT Phú Dục, THPT Nguyễn Huệ, THPT Trần Hưng Đạo và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) với 109 phòng thi; tổng số thí sinh tham dự kỳ thi là 2.605 em, trong đó 1.908 thí sinh dự thi để xét tuyển cao đẳng, đại học, số còn lại dự thi để xét tốt nghiệp. Ông Nguyễn Quang Cơ, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 huyện cho biết: Ngay sau khi nhận được chỉ thị của UBND tỉnh, kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện đã thành lập ban tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, chỉ đạo các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong huyện và các địa phương có điểm thi theo đúng chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần, tuyên truyền... phục vụ kỳ thi. Đặc biệt, huyện chú trọng vận động các tổ chức,

cá nhân hỗ trợ, tình nguyện giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh và người nhà thí sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trong quá trình tham dự kỳ thi.

Đây là năm đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia ngoại trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, tất cả các môn khác đều áp dụng hình thức thi trắc nghiệm nên cách dạy và học của giáo viên, học sinh các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX cũng có nhiều thay đổi cho phù hợp. Trường THPT Quỳnh Côi là điểm thi có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 nhiều nhất huyện Quỳnh Phụ với 640 em, trước những điểm mới của kỳ thi năm nay, nhà trường đã tổ chức phân ban dựa trên nguyện vọng của học sinh, điều chỉnh phương pháp dạy học, chủ động xây dựng các phương án ôn tập, kiểm tra, phụ đạo, luyện đề cho từng đối tượng học sinh, tạo điều kiện để các em củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, tâm lý trong kỳ thi sắp tới. Thấy học sinh Đào Văn Tuyến, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài các kiến thức ôn tập cơ bản, Trường thực hiện kế hoạch ôn tập 4 bài thi trong thời gian 5 tuần theo quy chế thi THPT

quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm này, 52 giáo viên thuộc 9 bộ môn đang gấp rút ôn tập, phụ đạo cho học sinh khối 12 nhằm củng cố và nâng cao kiến thức cho các em. Ngoài việc chủ động chuẩn bị tốt hệ thống cơ sở vật chất, Trường còn lên kế hoạch phối hợp cùng các cơ quan liên quan như công an, y tế, điện lực... bảo đảm an ninh trật tự và hậu cần phục vụ kỳ thi.

Là lực lượng nòng cốt bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, Công an huyện Quỳnh Phụ đã triển khai khảo sát, nắm tình hình, xây dựng các phương án bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các nhà trường bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện khẳng định: Công an huyện quyết tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trong những ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện.

Với sự chuẩn bị chu đáo về công tác tổ chức cùng sự tích cực ôn luyện của các em học sinh, tin tưởng kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao.

TRINH CƯỜNG

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Tham gia bảo vệ môi trường biển

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đã tích cực phối hợp với các xã, thị trấn khu vực biên giới biển thực hiện nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường biển, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Một thời gian dài, bãi rác tự phát trên đoạn đê biển xã Thụy Xuân (Thái Thụy) là điểm nóng về rác thải nông thôn, gây bức xúc cho nhân dân khu vực xung quanh. Tuy nhiên, sau mỗi đợt ra quân vệ sinh môi trường do Chi đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với các cấp bộ đoàn của huyện Thái Thụy tổ chức, bãi rác đã được dọn sạch. Khu vực đê biển trên địa bàn các xã Thái Hải, Thụy Xuân đã phong quang, sạch sẽ hơn. Trung tá Phạm Quang Huỳnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền chia sẻ: Trước đây, do chưa có nơi xử lý rác thải tập trung, một số người dân thiếu ý thức thường đem rác ra đổ bãi rác trên mặt đê. Dần dần, bãi rác tự phát mọc ra và ngày càng mở rộng. Để chấm dứt tình trạng trên, đơn vị đã trực tiếp tổ chức cùng với đoàn viên,

thanh niên địa phương ra quân vệ sinh môi trường; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân xử lý rác đúng nơi quy định. Bây giờ không chỉ ở Thụy Xuân mà tất cả 4 xã biên phòng trên tuyến đơn vị quản lý đều không còn tồn tại các bãi rác tự phát. Với đặc thù là tỉnh ven biển tiềm năng phát triển kinh tế và du lịch biển với 54km bờ biển, vùng biển rộng 300km² và 3 cồn biển tạo nên vùng bãi triều rộng hơn 20.000ha. Bên cạnh đó, trên khu vực biên giới biển của tỉnh còn có 3 cảng biển, 54 công ty vận tải biển, 3 khu du lịch với 5.000ha rừng ngập mặn và nhiều công trình kinh tế trọng điểm đã và đang được triển khai... Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn ven biển, môi trường biển của tỉnh cũng đang chịu tác động trực tiếp của các hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số khu công nghiệp và

việc thiếu ý thức, vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, nước biển... Từ năm 2016, thực hiện Chỉ thị số 2464 của Bộ Tư lệnh BDBP về phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên BDBP trong hoạt động bảo vệ môi trường, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh chỉ đạo chặt chẽ, tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường biển. Trong đó, xác định lực lượng đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt trong tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường.

Một trong những hoạt động thiết thực đầu tiên được BDBP tỉnh triển khai là chiến dịch hãy làm sạch biển với 1.000 cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh, Công an tỉnh, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong trường hợp này, BDBP tỉnh và các đơn vị phối hợp kêu gọi người dân trên địa bàn các xã, thị trấn khu vực biên giới biển

nêu cao ý thức trách nhiệm, cùng chung tay bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và sức khỏe của cộng đồng. Ngay sau khi thực hiện làm điểm chiến dịch tại cồn Vành, xã Nam Phú (Tiền Hải), các đơn vị biên phòng cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thanh niên, tham mưu cho địa phương tổ chức chiến dịch tại các địa bàn bằng các hoạt động cụ thể. Sau hơn một năm thực hiện, BDBP tỉnh đã tổ chức hơn 10 buổi với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh, đoàn viên, thanh niên các địa phương tham gia vệ sinh môi trường khu vực bãi biển, tuyến đê biển và trong khu dân cư. Cùng với dọn vệ sinh, xử lý rác thải, các đơn vị còn phối hợp với địa phương tổ chức trồng cây trên các bãi triều, mở rộng diện tích rừng ngập mặn...

Đại tá Nguyễn Đình Hàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Những việc làm

của cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh không đơn thuần là bảo vệ môi trường mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương ven biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường biển, BDBP tỉnh còn tổ chức tuyên truyền tới hơn 1.000 ngư dân, 10 công ty kinh doanh chế biến thủy hải sản ký cam kết bảo vệ môi trường; đồng thời, tổ chức 3 đêm giao lưu văn nghệ

với chủ đề biển, đảo tại các địa phương ven biển. BDBP tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể trao quà cho 530 lượt thành viên đội tự quản tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với bảo vệ môi trường biển trị giá 500.000 đồng/suất...

Cùng với thực hiện chiến dịch hãy làm sạch biển, BDBP tỉnh còn tích cực tham gia, triển khai thực hiện các chương trình về môi trường biển như tháng

hành động vì môi trường; ngày Môi trường thế giới; cùng hòa nhập để làm sạch biển; ngày chủ nhật tình nguyện làm sạch biển... Những việc làm cụ thể và thiết thực đã tạo được sự lan tỏa, nhận rộng trong toàn xã hội, thu hút sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân góp phần tích cực bảo vệ môi trường biển ngày càng xanh, sạch, đẹp.

TÁT ĐẠT



Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức vệ sinh môi trường tại xã Thụy Xuân (Thái Thụy).